



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑ ต่อ ๑๕ มูลค่าข่าว ๒๒๖,๙๗๔

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นิสิต-นศ.รวมพลัง ถกหาจุดยืน'ยูเน็ต'

นิสิตนักศึกษายังเดินหน้าค้านสอบยูเน็ต นัด
ถกเดินหน้าต่อและออกแถลงการณ์ร่วม นายก
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย ♦ อ่านต่อหน้า 15

'ยูเน็ต'

□ **ต่อจากหน้า 1**
ธรรมศาสตร์และสห.เร่งบขที่ไปให้สถาบัน
ที่จัดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานดีกว่าจัด
สอบเอาผลสอบจะได้ใช้ได้ทั่วโลก

จากที่กลุ่มเครือข่ายผู้นำนิสิต-นักศึกษา
27 มหาวิทยาลัยภายใต้ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) ออกมากัดค้านการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอุดม
ศึกษาหรือยูเน็ต ของสถาบันทดสอบทางการ
ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และยังมีนิสิตนักศึกษา
กลุ่มอื่น ๆ ออกมาแสดงตัวคัดค้านเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ ล่าสุดสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกาศ
ชัดเจนว่าไม่นำผลการสอบยูเน็ตมาใช้ประเมิน
คุณภาพภายนอกเรียบร้อยแล้วเพราะวัดภาษา
อังกฤษเพียงด้านเดียว ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
นั้น

ต่อมา วันที่ 2 พ.ค. นายศักรินทร์ ไกร
สิทธิ์ นายองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์(อมธ.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์
เรื่องยูเน็ตมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะทำที่ของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบยูเน็ต ดังนั้นในวันที่ 3 พ.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (มก.)กลุ่มเครือข่ายผู้นำนิสิต-
นักศึกษา 27 มหาวิทยาลัยจะนัดหรือกันอย่าง
ไม่เป็นทางการเพื่อมาดูว่าจะสามารถรับมือกับ
ข้อเสนอใหม่ของ สทศ. หรือจะเดินหน้าคัดค้าน
ต่ออย่างไร และจากนี้ผู้แทนนิสิตนักศึกษาจาก
ทุกแห่งก็จะต้องกำหนดทำที่ร่วมกันต่อไป

“ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะจัดสอบยูเน็ต
แม้ล่าสุดจะระบุว่าสอบแค่ภาษาอังกฤษวิชา
เดียว เพราะมีหน่วยงานอื่นที่จัดทดสอบภาษา
อังกฤษที่เป็นมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้ว เช่น
โทเฟล โทอิก หรือ ไอเอล และไม่มีอะไรเป็น
หลักประกันว่า ยูเน็ตของ สทศ.จะได้มาตรฐาน
เทียบเท่าสถาบันดังกล่าว นอกจากนี้ตนเห็นว่า
สทศ.ควรนำงบประมาณที่ได้รับไปสนับสนุน

สถาบันที่จัดสอบภาษาอังกฤษเหล่านั้นเพื่อให้
สถาบันดังกล่าวลดค่าใช้จ่ายให้กับนิสิต
นักศึกษาที่ไปสอบเพื่อนำคะแนนไปสมัคร
ทำงานหรือเรียนต่อได้ทั่วโลกจะดีกว่า นอกจาก
นั้นยังเห็นว่าการจัดสอบยูเน็ต จะต้องแจ้งให้
นิสิตนักศึกษาทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียม
ตัวอย่างน้อย 1 ปี “ นายศักรินทร์ กล่าว

นายศักรินทร์ กล่าวต่อว่า เท่าที่ดูเบื้อง
ต้นมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ออกแถลงการณ์
ต่อต้านชัดเจนและมีทำที่ไม่เห็นด้วยประกอบ
ด้วย มธ. มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคลธัญบุรี สถาบันศึกษา และองค์การ
นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เป็นต้น

ด้าน น.ส.สุวิภาวี เจริญมิตรมงคล
นักศึกษาระดับปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ ในฐานะ
นายองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(มศว) กล่าวว่า องค์การนิสิต สภานิสิต มศว
ได้หารือในเรื่องยูเน็ต และเห็นว่า สทศ. ยังไม่
ควรจัดสอบยูเน็ตในเวลานี้ โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 1. หากสทศ.ต้องการจัดสอบยูเน็ตก็ควรฟัง
ความเห็นจากนิสิตนักศึกษาอย่างหลากหลาย
และเปิดใจ รวมไปถึงต้องเตรียมความพร้อม
และสร้างความน่าเชื่อถือของสถาบันฯ ให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคมก่อน 2. การสอบยูเน็ตควร
คำนึงถึงความหลากหลายทางการศึกษา 3. การ
ทดสอบที่มากเกินไปและมีผลผูกมัดในการใช้
พิจารณาการสมัครหรือเข้าทำงานอาจทำให้เกิด
ผลข้างเคียง เช่น การเกิดค่านิยมเตรียมสอบโดย
สถาบันต่าง ๆ หรือค่านิยมการแข่งขัน สุดท้าย
แล้วทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นไปในทางสร้างสรรค์.